

คม.ชัด.ลึก

วันที่: ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

หน้า: 6(ล่าง)

คอลัมน์: บอกล่าข่าวเกษตร



● สองเกลอ ●

●● “บอกล่า ข้าวเกษตร” ประจำวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 “สองเกลอ” ทำหน้าที่คาบข่าวในแวดวงการข้าวเกษตรมาบอกล่าเช่นเคยครับ ...อ้าว!.. เข้าสู่เทศกาลแจกแสดมปีเพื่อสะสมแลกของรางวัลกันแล้ว ข้าวตราฉัตรร่วมกับเซเว่นอีเลฟเว่น จัดโปรโมชั่นซื้อสินค้าแจกแสดมปีจัดหนักกว่าเดิม เมื่อซื้อข้าวหอมผสมตราฉัตรส้ม ขนาด 2 กก. จำนวน 1 ถุง ราคา 79 บาท รับแสดมปี จำนวน 21 บาท และซื้อข้าวหอมผสมตราฉัตรส้ม ขนาด 2 กก. จำนวน 2 ถุง ในราคา 158 บาท รับแสดมปี 45 บาท

●● การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แจ้งมาว่า ได้มีการจัดทำระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้รับบริการจะสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบการให้บริการข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ขอรับบริการข้อมูล ในส่วนช่องทางการเข้าใช้งานระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่ามี 2 ช่องทาง คือ การเข้าใช้งานผ่าน URL: www.raot.co.th/e_service และเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย (www.raot.co.th)

●● ด้านบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ คูโบต้า เซอร์วิส แคร่ เตรียมความพร้อม ให้รถเกี่ยวขนาดข้าวของเกษตรกรไทย เพื่อรองรับการใช้งานในฤดูกาลเก็บเกี่ยวในปีนี้ จึงฝากเชิญชวนลูกค้านำรถเกี่ยวขนาดข้าวเข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถฟรี พร้อมรับส่วนลดพิเศษ ส่วนลดค่าอะไหล่และน้ำมันสูงสุด 30% และสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมาย ตั้งแต่วันที่-31 ตุลาคม 2559 และสำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการซ่อมก่อน 31 สิงหาคมนี้ รับคูปองส่วนลดค่าอะไหล่ 15% จำนวน 5 ใบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนบริการลูกค้า โทร. 1747



วันที่: ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(ล่าง)



ปลดล็อก: นายธีรชัย สุขสะอาด
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) เผยว่า กยท.เตรียมเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย

ยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อปลดล็อกราคา
ขายยางในสต็อกรัฐบาลจากราคาขายต้องไม่ต่ำกว่า 60 บาท/กิโลกรัม
(กก.) ให้เป็นไปตามกลไกตลาด ก่อนเสนอที่ประชุม ครม.ต่อไป.

กยท.ชงกนย.ขอปลดล็อก ขายยางต่ำกว่า60บาท/กก.

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุมัติปลดล็อกราคาขายยางในสต็อกรัฐบาลจากราคาขายต้องไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ให้เป็นไปตามกลไกตลาดและคิดค่าเสื่อมตามคุณภาพยางพารา หลังจากนั้นจึงจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพื่อระบายนต่อไป

“ยางในสต็อกมี 2 ส่วนปริมาณรวมกว่า 3 แสนตัน มีภาระค่าเช่าโกดังเดือนละ 30 ล้านบาท” นายธีรชกล่าว


นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบคุณภาพยางครั้งล่าสุดพบเสื่อมคุณภาพลงมากทั้ง 64 โกดัง ซึ่งทางผู้ตรวจราชการกระทรวงได้มีข้อสังเกต และทำหนังสือเสนอไปยัง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ว่าไม่ควรเก็บยางไว้อีกต่อไป



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หัวข้อ : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี เตือนชาวสวนยางระวัง
โรคนางพาราในช่วงหน้าฝน
วันที่ 24 ส.ค. 2559 | (62 ผู้เข้าชม)

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี เตือนชาวสวนยางระวังโรคนางพาราในช่วงหน้าฝน

24 ส.ค. 2559 | (62 ผู้เข้าชม) 



การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี เตือนชาวสวนยางระวังโรคนางพาราในช่วงหน้าฝน

นายประทีป มุกดา ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี เตือนชาวสวนยางพาราให้ระวังโรคที่เกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าฝน จากสภาพอากาศของไทยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมเป็นช่วงที่ฝนตกชุกต่อเนื่อง ทำให้อากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรจึงควรระวังโรคนางพาราที่ระบาดจากเชื้อรา โดยเฉพาะชาวสวนยางที่อยู่ระหว่างการเปิดกรีด ควรกรีดยางอย่างระมัดระวัง อย่างกรีดยางลึกถึงเนื้อเยื่อเจริญมากเกินไป เพราะจะส่งผลให้เชื้อราเข้าทำลายต้นยางได้ง่าย ถึงแม้โรคที่เกิดขึ้นกับต้นยางช่วงหน้าฝนไม่รุนแรงทำให้ต้นยางตายได้ แต่จะทำให้ต้นยางแคระแกรนให้ผลผลิตน้อยลง โรคที่พึงระวังช่วงหน้าฝน มีทั้งโรคเส้นดำ โรคใบร่วงจากเชื้อไฟทอปโทรา โรคใบจุดก้ำปลา และโรคราสีชมพู

สำหรับการป้องกันโรคราสีชมพู ชาวสวนยางควรตัดแต่งกิ่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรปลูกพืชอาศัยที่เป็นสาเหตุของเชื้อรา เช่น มะม่วง ขนุน ทูเรียน หรือเงาะ เป็นพืชแซมยาง ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 039-311296

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จำนงค์ พึ่งพงษ์

ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐ


แหล่งที่มา : สวท.จันทบุรี



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หัวข้อ : ชาวสวนยางยะลา ร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันที่ 25 ส.ค. 2559

ชาวสวนยางยะลา ร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ

25 ส.ค. 2559 | (130 ผู้เข้าชม) | 



การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา จัดกิจกรรม CSR บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีชาวสวนยางเข้าร่วม วันนี้ (25 ส.ค. 59) การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยการ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีเกษตรกรชาวสวนยาง พนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 80 คน นายสุรชัย บุญวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัด กิจกรรม CSR นี้ การยางฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในครั้ง นี้ มีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจากอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมกว่า 80 คน ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและโรงพยาบาลยะลา จึงได้ จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกร

ซึ่งปีนี้ถือว่ากิจกรรมการบริจาคโลหิตได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างยิ่ง ทั้งเกษตรกร พนักงาน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสสมหามงคล นอกจากการบริจาค โโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนโลหิตแล้ว ทางการยางฯ ยังได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ มอบอุปกรณ์แก่ โรงเรียนในพื้นที่อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา



วันที่: ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559

Section: First Section/ธุรกิจ-ตลาด

หน้า: A5(กลาง)



เรียนรู้ยางพารา : ธนายุทธ ทองจินดาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.พี. สยามลาเท็กซ์ ที่มงบ 300 ล้านบาท เปิดตัว "RubberLand" หรือดินแดนยางพารา อุทยานการเรียนรู้เรื่องยางพาราแห่งแรกในเอเชีย เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเปิดให้คนไทยชมฟรี ถึง 30 ก.ย.นี้ ที่รับเบอร์แลนด์ พัทยากลาง

เชื่อมั่นอุตสาหกรรมต่ำสุดรอบ 9 เดือน ชี้ยอดส่งออกยานยนต์หืดจับ

นายสุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยเดือน ก.ค. 59 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 84.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ 85.3 ในเดือน มิ.ย. โดยเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และเป็นค่าดัชนีต่ำสุดในรอบปีนี้และต่ำสุดในรอบ 9 เดือนนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 58 เนื่องจากคำสั่งซื้อ ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิตและผลประกอบการที่ลดลง

“ดัชนีที่ลดลงมีปัจจัยสำคัญจากความกังวลต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น การแข่งขันด้านราคา ปัญหาการขาดสภาพคล่องจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ขณะที่ผู้บริหารมีกระแสวิ่งการใช้จ่าย ขณะที่สินค้าก่อสร้างทั้งหลายก็ ปูนซีเมนต์ ชะลอตัว ซึ่งอาจเพราะเข้าสู่ฤดูฝน ดังนั้นเอกชนจึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐเร่งมาตรการลงทุนของเอกชน การเบิกจ่ายงบฯ”

นายวัลลภ วัฒนกร รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ดัชนีที่ต่ำเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับภาวะการส่งออกที่มีแนวโน้มยังคงชะลอตัวโดยคาดว่า 7 เดือนการส่งออกรวมจะคิดลบ 2.35% และทั้งปีคาดว่า จะคิดลบ 2% โดยสินค้าที่นำจับดาที่มีมูลค่าลดลงอย่างมากคือสินค้าภาคเกษตร ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ที่ราคาสลัดโลกยังคงไม่ดีขึ้นโดยเฉพาะข้าว ยางพารา ที่ราคาคต่ำหนัก ขณะที่อุตสาหกรรมสำคัญ เช่น ยานยนต์ การส่งออกเริ่มชะลอตัวโดยเฉพาะไปยังภาคตะวันออกกลางที่กำหนดค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ต้องรอสต็อกรถเก่าหมดก่อน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทรงตัว มีเพียงอาหารที่คาดว่า จะโต 7%

อย่างไรก็ตามสิ่งที่กังวลคือค่าเงินบาทที่เป็นอุปสรรคการส่งออกของไทยลดลงและจุดขีดความสามารถทางการแข่งขันที่แนวโน้มค่าเงินบาทยังมีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง.



ปีที่: 39 ฉบับที่: 14047

วันที่: ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 7(กลาง)



สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร หนุนจัดตั้งชุมชนต้นแบบ การปลูกพืชโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักปรัชญาคำสอนเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานมาประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชให้เป็นรูปธรรมสำหรับแนะนำเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เปิดเผยว่า สวพ.8 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งชุมชนต้นแบบการปลูกพืชโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจากการคัดเลือกชุมชนและเกษตรกรที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต้นแบบจังหวัดพัทลุง ในพื้นที่บ้านลำ ม.7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง ในปี 2556 จนประสบความสำเร็จขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ม.9 ต.ร่มเมือง อ.เมือง และ ม.6 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ซึ่งทางผู้นำชุมชนมีความสนใจและได้ให้ความสำคัญในการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชน ซึ่งการดำเนินการในชุมชนต้นแบบการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ และผลิตพันธุ์พืชจะแบ่งเป็น 9 กลุ่ม ดำเนินการตามแนวทาง 4 เสาหลักสู่ความพอเพียง ประกอบด้วย 1. หัวใจพอเพียง 2. การผลิตพืช 9 กลุ่มพอเพียง 3. ภูมิปัญญาวิถีชนพอเพียงและ 4. ดำรงชีพพอเพียง

นายธนวัฒน์ เสนเผือก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง อธิบายเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1. กิจกรรมหัวใจพอเพียง 1.1. จะจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้เกษตรกรศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาหลักการทรงงานเพื่อนำมาเป็นหลักการปฏิบัติ 1.2 เกษตรกรพัฒนาไร่นา เป็นการพัฒนาทักษะการปลูกพืชและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำผ่านกระบวนการเวทีวิจัยสัญจร 1.3 เกษตรกรมีส่วนร่วม

อาสาพัฒนาการปลูกพืชของชุมชน 2. กิจกรรมการผลิตพืช 9 พืชผสมผสานพอเพียง ศวพ.พัทลุงสำรวจสภาพการปลูกพืช 9 พืชผสมผสานก่อนพัฒนา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชรายได้ ได้แก่ ยางพารา ไม้ผล ถั่วหรั่ง ถั่วลิสง พืชอาหาร เช่น ขมิ้น ช่า ตะไคร้ ผักบุ้ง ผัก มะละกอ เป็นต้น พืชอาหารสัตว์ เช่น หญ้าพันธุ์ต่างๆ โดยชุมชนมีแผนในการพัฒนา 9 พืชผสมผสาน จากการเก็บข้อมูลเกษตรกรจำนวน 60 ครัวเรือนพบว่าต้องการปลูกพืชอาหารมากที่สุด ได้แก่ มะเขือ ผักมะนาว สะตอ ชะอม มะกรูด และผักหวาน จึงดำเนินการเพาะพันธุ์พืชในชุมชนจำนวน 3,860 ต้น 3. กิจกรรมด้านภูมิปัญญาวิถีชนพอเพียง จากการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาในการผลิตพืชเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรประสบปัญหากระบวนการผลิตพืชหลายชนิด แต่ที่พบมากที่สุด คือ ถั่วหรั่งและถั่วลิสง เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องการผลิตถั่วลิสงและถั่วหรั่ง วิธีการปลูก การดูแลรักษาและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่งและถั่วลิสง เนื่องจากเมล็ดพันธุ์มีราคาแพงประมาณ 50-100 บาท/กก. เกษตรกรต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง



จึงจัดอบรมเกษตรกร เรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่งและถั่วลิสงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามวิธีการของกรมวิชาการเกษตรจำนวน 60 ไร่แบ่งเป็นถั่วหรั่งจำนวน 30 ไร่และถั่วลิสงจำนวน 30 ไร่ การปลูกถั่วลิสงปลูกด้วยเมล็ดที่มีความงอกมากกว่า 75% อัตราปลูก 17-18 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะปลูก 50X20 เซนติเมตร จำนวน 2-3 เมล็ดต่อหลุม หลุมลึก 10 เซนติเมตร จะได้ 32,000-48,000 ต้นต่อไร่

ส่วนถั่วหรั่งใช้เมล็ดพันธุ์ที่กะเทาะเปลือกแล้ว 4-5 กิโลกรัม/ไร่ ระยะเวลาปลูก 60x60 เซนติเมตร จำนวน 2 ต้น/หลุม ปลูกโดยใช้ไม้กระทุ้งเป็นหลุมแล้วหยอดเมล็ด 2-3 เมล็ดแล้วปิดหลุม ซึ่งผลผลิตถั่วหรั่งและถั่วลิสงจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกันยายนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับไว้ใช้ในชุมชนต่อไป 4. กิจกรรมด้านดำรงชีพพอเพียง โดยยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน มีความรอบรู้ มีหลักคุณธรรม วิเคราะห์ระดับความพอเพียงในการดำรงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละด้าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลการดำรงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เก็บข้อมูลตัวแปรวัดความพอเพียงในการผลิตพืชก่อนเข้าร่วมโครงการ และหลังเข้าร่วมโครงการ 5. จัดเวทีวิจัยสัญจร พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา ประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกรและนักวิจัยเดือนละครั้งหมุนเวียนกันไปในพื้นที่ไร่นาเกษตรกรแต่ละราย จากการจัดเวทีวิจัยได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการปลูกพืชอย่างรวดเร็ว “การจัดเวทีวิจัยสัญจร” เป็นวิธีที่ได้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าการอบรมเชิงบรรยาย เนื่องจากความรู้ถูกถ่ายทอดจากเกษตรกรสู่เกษตรกรด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน



เปิดบ้านต้อนรับ - ซูวิทย์ จิณธนสมบูรณ์ กก.ผจก.บจก.นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารา อาทิ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และยางคอมปาวด์ ให้การต้อนรับอำนาจ จิรมหาโกคา ผช.ผจก.ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทีมงาน ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีสมภาพ คักดีพันธ์พนม ปธ.กก. บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559



‘ศูนย์เอบีซี’ รุกยกระดับพืชเศรษฐกิจ

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center) ที่ดำเนินการร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายเศรษฐกิจ ปี 2559-2560 มีโครงการวิจัย 60-75 โครงการ งบดำเนินการ 275 ล้านบาท ตั้งเป้าให้มี 5 โครงการใหญ่ที่เป็นงานวิจัยเข้มข้นในกลุ่มของ 6 พืช 1 สัตว์ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการปศุสัตว์ โดยมุ่งปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจากเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรบริการหรือธุรกิจเกษตร ที่ใช้นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อน

ที่ผ่านมาได้นำร่องโครงการกับการพัฒนาข้าวหอมมะลิด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การพัฒนาระบบปลูกคุณภาพสูงแบบครบวงจรในแปลงต้นแบบที่พะเยา, การพัฒนาสารชีวภัณฑ์กระตุ้นความหอมในข้าว และการพัฒนาจมูกระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Aroma ตรวจวัดกลิ่นข้าว



ปีที่: 67 ฉบับที่: 23132

วันที่: ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559

Section: First Section/สหกรณ์

หน้า: 12(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ชลบุรีไฟเขียววงเงินกู้ 4.2 ล้านเพิ่มทุนกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง

ชลบุรีไฟเขียววงเงินกู้ 4.2 ล้าน เพิ่มทุนกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง

ชลบุรี : นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

นายประทีป กล่าวว่ จากคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน วงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยไม่มีดอกเบี้ย กำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี และเงินจ่ายขาด 10 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการฯของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจำนวน 6.267 ล้านบาท และเงินจ่ายขาดจำนวน

12,500 บาท

นายประทีป กล่าวเพิ่มเติมว่ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเงินกู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเกษตรกรทำนามาบโป่ง จำนวน 800,000 บาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิก 2.กลุ่มเกษตรกรทำสวนศรีราชา จำนวน 800,000 บาทเพื่อส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง 3.กลุ่มเกษตรกรทำไร่บางละมุง จำนวน 800,000 บาทเพื่อส่งเสริมการผลิตสับปะรด 4.กลุ่มเกษตรกรทำนาวัดหลวง จำนวน 600,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพปลูกข้าว และ 5.กลุ่มเกษตรกรทำไร่เกษตรสุวรรณ 1,200,000 บาท เพื่อใช้ในการส่งเสริมการผลิตยางพารา ซึ่งได้เน้นย้ำประธานกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการกู้ยืมเงินการสงเคราะห์นี้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมด้วย



ปีที่: 14 ฉบับที่: 4950

วันที่: ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559

Section: First Section/หุ้น-ตลาดทุน

หน้า: A10(ล่าง)

คอลัมน์: เปิดพอร์ต: 'จตุ เสนางค니라' ลงทุนไม่ยากต้องมีเป้าหมาย-กลยุทธ์ให้ชัดเจน



'จตุ เสนางค니라' ลงทุนไม่ยาก ต้องมีเป้าหมาย-กลยุทธ์ให้ชัดเจน

จตุ เสนางค니라 อายุ 36 ปี ผู้ร่วมก่อตั้ง Super Trader Republic ศูนย์รวมของนักลงทุนแบ่งปันความรู้ด้านการเงินและการลงทุนอีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย และได้ซื้อโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ 1 ด้วย

จากมนุษย์เงินเดือนกว่า 10 ปี ที่ออมเงินกับธนาคารเท่านั้น แต่ชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้ามาช่วยธุรกิจของครอบครัววกรรยาที่กำลังขาดทุนจากน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อส่งต่อผู้ผลิตยางรถยนต์ จึงเริ่มหันมาศึกษาตลาดฟิวเจอร์สหวังมาช่วยบริหารความเสี่ยง พร้อมดูข่าว บัญชีพื้นฐาน ติดตามสต็อกยางพาราทั้งจีนและไทย ตามนโยบายรัฐบาลอย่างใกล้ชิดคิดว่าจะแทรกแซงราคาอย่างไร แต่ก็ยังประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เพราะจะศึกษาบัญชีพื้นฐานแค่ไหน แต่พบว่าบัญชีต่างประเทศคือตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้

จนเจอครูไ้ หรือนิษฐา รอดคำเจ้าแม่การลงทุนยางพาราสอนเรื่องเทคนิค เรียนรู้อยู่ 1 ปี ทำให้รู้ว่าบัญชีพื้นฐานไม่ใช่คำตอบ เพราะหน้าตักและสายป่านเราน้อยเกินไป แม้สต็อกเราเต็มแต่ต้องขายออกมาเพราะไม่มีเงินหมุนเวียน การเรียนเทคนิคมีประโยชน์มาก ช่วยดูทิศทาง จนทดสอบกับตลาดฟิวเจอร์สและราคาจริง (สปอต) ว่าไปในแนวทางเดียวกัน และไปเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์ฝรั่งอีก 3 คน พร้อมอ่านตำราเองอีก 1 ปี จนสามารถพลิกธุรกิจเป็นบวกได้หลังจาก



ที่ทุ่มเวลาศึกษาไป 3-4 ปี จากเงินทุนก้อนแรกของคุณพ่อกรรยา 60 ล้านบาท สามารถพลิกขาดทุนกลับเป็นบวกได้ 10-20%

ส่วนพอร์ตลงทุนส่วนตัวมีฟิวเจอร์สยางพาราคิดเป็น 50% หรือประมาณ 30-40 ล้านบาท เทรดมา 3 ปี ผลตอบแทนประมาณ 30% ตั้งเป้าหมายจะปรับพอร์ตทุก 3 ปี ซึ่งจะครบสิ้นปีนี้

กลยุทธ์จะดูกราฟเป็นหลักและอาศัยคุยกับคนทำธุรกิจยางพารายักษ์ใหญ่ 4 แห่ง หรือคุยผ่านสมาคมยางพารา ตอนนี้อยู่ตลาดยางพารา 3 แห่ง พอร์ตที่มีมากที่สุดคือตลาดยางพาราล่วงหน้าญี่ปุ่น (TOCOM) เพราะมีสภาพคล่องและคนอ้างอิงตลาดนี้มากที่สุด เพื่อดูราคาในอนาคต ตลาดยางไซคอม (SICOM) สิงคโปร์ ใช้เงินตัวกำหนดราคาอย่างที่แท้

จริง ส่วนตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ก่อนหน้านั้นเอาไว้เทรดจิ้ง แต่ตอนนี้พักเอาไว้ก่อนหลังรวมตลาดอนุพันธ์ (TFEX)

อีก 20% ลงทุนใน TFEX ผลตอบแทน 20-30% เป้าหมายปรับพอร์ตทุก 3 ปี โดยมีพอร์ตเนอร์ตั้งวงเงินไว้เทรดด้วยกัน พอร์ตนี้มีความผันผวนสูงสุด

นอกจากนั้น มีพอร์ตลงทุนหุ้นแบ่งเป็น หุ้นระยะยาวที่มีโอกาสเติบโตสูงคิดเป็น 20% ของพอร์ต เงินลงทุน 1-2 ล้านบาท ผลตอบแทน 70-80% ตั้งเป้าหมายทยอยปรับพอร์ตทุก 5 ปี และไม่กลับมาดูพอร์ตบ่อย วิธีการเลือกต้องดูบัญชีพื้นฐาน ไม่ใช่ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์มักเป็นหุ้นที่มีการเติบโตในอนาคต

แน่นอนอย่างสินค้าอุปโภคและบริโภค และอี-คอมเมิร์ซ ส่วนหุ้นซื้อขายระยะสั้นหรือหุ้นซึ่งมีเพียง 10% และเฟ็งเจอร์เทรด จะดูกราฟเทคนิคเป็นหลัก รอบปริมาณซื้อขายเข้ามาคอนเฟิร์ม โดยไม่ดูว่าประกอบธุรกิจอะไรเลย ถ้าได้ผลตอบแทน 3-4% ต่อครั้งก็จะขาย

“ถือว่าโชคดียังไม่เจอวิกฤตเลย และปกติการลงทุนในฟิวเจอร์สสอนให้มีวินัย อยู่แล้วที่ต้องมีการปิดหรือปรับสถานะหากเงินในพอร์ตไม่พอ ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่าอาจจะเอาพอร์ตฟิวเจอร์สเข้ามาซื้อขายหุ้นหรือไม่ เพื่อดูเปอร์เซ็นต์ว่าผลตอบแทนอันไหนดีกว่ากัน ถือว่าตัวเองเป็นนักลงทุนที่มีเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพราะต้องไม่ให้รบกวนเวลางานหลักที่เราทำอยู่” จุติ กล่าว

เขามีข้อเสนอแนะการลงทุนอย่างพาราไมไซเรื่องยาก เพราะ 1 ปี มี 12 เดือน ราคาอาจจะขึ้น 4 เดือน และลง 8 เดือน นำไซเคิลมาทำสถิติเพื่อดูไซเคิลไหนและวางเป้าหมาย คนเล่นยาวเดือน ม.ค.-เม.ย. ราคาอาจพาราจะขึ้น เพราะเป็นช่วงที่น้ำยางออกมาเยอะ เดือน พ.ย.-ธ.ค. ต้องเก็บสต็อกยางพาราไว้ขาย เพราะราคาอาจจะขึ้น แต่เล่นฟิวเจอร์สให้ดูเดือนซีรีส์ใกล้เคียงกับซีรีส์ไกล เพราะจะเป็นตัวบอกยางมีมากน้อยในตลาด โดยยางพาราซีรีส์ใกล้สุดมีวอลุ่มน้อยที่สุด วอลุ่มเยอะในซีรีส์ไกลที่สุด แต่ปีหนึ่งมันจะมีครั้งเดียวที่ซีรีส์ใกล้สุดราคาจะแพงสุด เพราะคนทำเฮดจิ้งในซีรีส์ที่ใกล้ เท่ากับว่าราคาพาราใกล้จะขึ้นแล้ว ซึ่งต่างกับ TFEX ที่วอลุ่มจะเยอะจากซีรีส์ใกล้